

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

Số: 163 /CtyMTĐTĐTAG

V/v giải trình công bố thông tin

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 25/4/2023, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang (Công ty) đã nhận được Công văn số 676/SGDHN-QLNY ngày 05/4/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc giải trình dấu hiệu vi phạm quy định về CBTT BCTC năm 2022 đã được kiểm toán với Sở GDCK Hà Nội. Công ty xin giải trình như sau:

Ngày 29/3/2023, Công ty đã công bố báo cáo tài chính năm 2022 và đã được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xác nhận ngày 30/3/2023. Nhưng đã không công bố kèm theo văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (CMIS). Nguyên nhân, do Công ty mới được chấp thuận giao dịch trên sàn Upcom chưa tìm hiểu rõ và đầy đủ về hệ thống CMIS dẫn đến việc chậm công bố văn bản giải trình kèm theo Báo cáo tài chính năm 2022. Đồng thời, do biểu mẫu của mục công bố Báo cáo tài chính năm khác với các Báo cáo tài chính quý, không hiển thị mục tải lên văn bản giải trình. Mặt khác, Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội xác nhận ngày 30/3/2023 nên Công ty đã có sự nhầm lẫn việc công bố Báo cáo tài chính năm đã được chấp thuận và không cần công bố bổ sung văn bản giải trình.

Công ty đã công bố báo cáo tài chính năm 2022 kèm theo văn bản giải trình trên trang thông tin điện tử của Công ty và đã tiến hành công bố thông tin bổ sung trên hệ thống CMIS của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo nội dung của Công văn số 676/SGDHN-QLNY ngày 05/4/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty phải có văn bản giải trình gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký Công văn. Tuy nhiên, đến ngày 25/4/2023 Công ty mới nhận được Công văn trên nên Công ty có văn bản giải trình chậm hơn thời gian quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trên đây là nội dung giải trình của Công ty về việc chậm trễ công bố thông tin. Rất mong Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Ngọc Sơn